



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 17 เมษายน 2563

เรื่อง

1. คอลัมน์: เกษตรแฉวงหน้า: มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ของก.เกษตรฯ
2. เกษตรผนึกกำลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อน 8 มาตรการ ช่วยเหลือเกษตรกรผลไม้...
3. ผู้ตรวจฯจ่อถกปมเงิน5พัน
4. กษ.ทุ่มงบกว่า1.8พันล้าน เดินหน้าโครงการรักษาเสถียรภาพราคาทุ้ง'63
5. คอลัมน์: บุคคลแฉวงหน้า
6. คอลัมน์: จับประเด็น: ศักดิ์สยามกางแผนใช้ยางพารา
7. สุดยอด!! แบริเออร์ศักดิ์สยาม
8. ผู้ตรวจนัดถกปมเยียวยา5พัน
9. คอลัมน์: แพ้มีข่าว: 'กยท.' ชง ครม. ประกันราคายางเฟส 2
10. จ่ายครบ3เดือนแน่ ตู้อาจวุ่น ขอโทษทำเข้าใจผิด
11. ปลูกผักต้นแบบสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
12. กรมชลฯ แจ้งข่าวดีชาวอุตรดิตถ์ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ ใกล้เคียง... ชาวสด

สื่อ

- แฉวงหน้า
newsdatatoday.com
มติชน
แฉวงหน้า
แฉวงหน้า
ไทยโพสต์
เดลินิวส์
ชาวสด
มติชนสุดสัปดาห์
ชาวสด
เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: เกษตรแถวหน้า: มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ของก.เกษตรฯ

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14234 หน้า : 8 (ล่าง)

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ของก.เกษตรฯ

เกษตร แถวหน้า

การระบาดของโรคโควิด-19 กำลังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ที่ผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาด แต่เกิดปัญหาระบายสินค้าไม่ได้ ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากความต้องการบริโภคลดลง โดยเฉพาะจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่หายไปกว่า 80% ประกอบกับการขาดสภาพคล่องในการขนส่งกระจายสินค้า แต่อย่างไรก็ดี เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา รว.เฉลิมชัย ได้เร่งสั่งการให้ผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ พิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ประกอบด้วย 1. มาตรการด้านการผลิต ได้แก่ 1.การบริหารจัดการเรื่องแรงงานเก็บผลไม้ จะมีการผ่อนผันการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามเขต ขยายการต่อใบอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวอีก 3 เดือน และเน้นการตรวจสุขภาพให้แก่แรงงานทุกราย 2.การดูแลความเป็นธรรมเรื่องราคาและปริมาณ จะมีการใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า และกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเข้ามาควบคุม 3.การส่งเสริมให้มีการทำคอนแทกฟาร์มมิ่ง การส่งเสริมการขายผ่านสัญญาข้อตกลง และ 4.การเชื่อมโยงการกระจายผลไม้ผ่านห้างสรรพสินค้า และ ซูเปอร์มาร์เก็ต โดยเน้นแพ็คเกจบรรจุภัณฑ์ ขนาด 5 กิโลกรัม

(กก.) 10 กก. และ 20 กก. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 2.

มาตรการด้านตลาดในประเทศ ได้แก่ 1.ภาครัฐจะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร โดยขอความร่วมมือไปรษณีย์ไทย มาช่วยในการจัดส่งผลไม้ ฟรี 200 ตัน ซึ่งอยู่ระหว่างหารือถึงความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มปริมาณขึ้นอีก 2.การผลักดันให้นำผลไม้จำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการจำหน่ายผลไม้ทางช่องทางออนไลน์ และ 3.การรณรงค์การบริโภคผลไม้ในประเทศ (Eat Thai First) เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้บริโภคผลไม้ไทยเกรด Premium ในราคายุติธรรมตามฤดูกาล และส่งเสริมให้นำผลไม้มอบเป็นของฝากของขวัญ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอเรื่องเข้า ครม. ในการขอให้ส่วนราชการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกว่า 10,000 แห่ง รวมทั้งองค์การมหาชนต่างๆ ช่วยซื้อผลไม้ทุกสัปดาห์ และสร้างจุด Drop Off ทั่วประเทศ 3. มาตรการด้านตลาดต่างประเทศ ได้แก่ 1.เดินทางเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ในรูปแบบออนไลน์ให้มากขึ้น และ 2.มอบหมายให้ทูตพาณิชย์เป็นเซลล์ส์แมนขายผลไม้ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด และช่วยดูในเรื่องการจัดหาสินค้านำเข้า เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งทางอากาศ 4. มาตรการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ ได้แก่ 1.ช่วยสนับสนุนดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการที่รวบรวมผลไม้ในอัตรา 3% ระยะเวลา 10 เดือน 2.ลดเซเชดดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการที่รวบรวมผลไม้เพื่อส่งออกในอัตรา 3% ระยะเวลา 6 เดือน และ 3.ช่วยค่าใช้จ่ายรวบรวมเพื่อส่งออกอีกกิโลกรัมละ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: เกษตรแถวหน้า: มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ของก.เกษตรฯ

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14234 หน้า : 8 (ล่าง)

3 บาท เป้าหมาย 1 หมื่นตัน 5. มาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยเตรียมมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมอบหมายให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งได้ขอความร่วมมือ ธ.ก.ส. ผ่อนปรนการชำระหนี้ให้กับเกษตรกร โดยบอร์ด ธ.ก.ส. ได้พิจารณาอนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ดังนี้คือ ให้ปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ โดยปลอดการชำระหนี้เป็นเวลา 3 ปี ระยะเวลาการดำเนินมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564 เกษตรกรหรือลูกหนี้รายบุคคล ขยายเวลาการชำระหนี้ออกไปไม่เกิน 15 ปี กรณีผู้ประกอบการและสถาบัน ขยายเวลาการชำระหนี้ออกไปไม่เกิน 20 ปี นอกจากนี้ จะสนับสนุนสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเสริมสภาพคล่องให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการเพื่อนำไปเสริมสภาพคล่องดำเนินธุรกิจรายบุคคล ให้กู้ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย -0.25 จากสินเชื่อปกติ ส่วนสถาบัน วงเงินไม่จำกัด อัตราดอกเบี้ย MLR -0.5

สำหรับมาตรการที่ 6. เสริมศักยภาพการบริหารจัดการมาตรฐานผลไม้ ได้แก่ สร้าง Central Lap ของไทยกรณีสินค้าเกษตรส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะไม่มี การตรวจสอบซ้ำที่ด่านปลายทาง ทั้งนี้อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานฝ่ายจีน และเร่งออกใบรับรองมาตรฐาน GAP ให้เกษตรกรไทย รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ด้านเทคนิคการบรรจุห่อเพื่อ

ยึดอายุผลไม้ในยาวนานขึ้น 7.มาตรการเก็บรักษาและแปรรูป สร้างมูลค่าผลไม้ โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยให้นำผลไม้ส่วนเกินเข้าสู่ระบบการเก็บรักษาด้วยการอบ การแช่เย็นและวิธีอื่นๆ แปรรูปผลไม้เป็นอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับตลาดในและต่างประเทศ 8.มาตรการเพิ่มปริมาณการบริโภคภายในประเทศ โดยวางระบบโลจิสติกส์และการจำหน่ายผลไม้ทุกชุมชนทั่วประเทศโดยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผลไม้ร่วมกับผู้ประกอบการผลไม้และผู้ประกอบการบริการโลจิสติกส์ โดยการสนับสนุนงบประมาณของกชก.และกระทรวงพาณิชย์รวบรวมผลผลิตขนส่งและจำหน่ายทั่วประเทศผ่านร้านธงฟ้า สหกรณ์ รถเร่และตลาดชุมชนกว่า 70,000 จุด ตลอดจนขอความร่วมมือหน่วยราชการส่วนกลาง/ภูมิภาค/ท้องถิ่น-รัฐวิสาหกิจ-องค์กรมหาชน-รัฐสภา-องค์กรอิสระช่วยซื้อผลไม้โดยแจ้งปริมาณจะจัดส่งทุก 5 วัน และขอความร่วมมือเป็นจุดขาย...ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมา ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีและต้องทำอย่างเร่งด่วน ก่อนที่เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้จะแย่ไปกว่านี้ เราต้องร่วมด้วยช่วยกัน แล้วเราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันครับ

สุธิพงษ์ ถิ่นเขาน้อย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากเว็บไซต์ newsdatatoday.com
หัวข้อข่าว : เกษตรพนักำล้างทุกภาคส่วนขับเคลื่อน 8 มาตรการ ช่วยเหลือเกษตรกรผลไม้...

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : - หน้า : -

เกษตรพนักำล้างทุกภาคส่วนขับเคลื่อน 8 มาตรการ ช่วยเหลือเกษตรกรผลไม้จากวิกฤต Covid-19

นายอรรถพร พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเสวนาจากการประชุมวิดีโอ Conference ระหว่างส่วนราชการภาคเอกชน และภาคเกษตร เพื่อติดตามความก้าวหน้าการบริการจัดการการขนส่งผลไม้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 จำนวน 3 ประเด็น ดังนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำข้อสั่งในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ผลไม้เริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยที่ประชุมได้สรุปแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ที่ขับเคลื่อนการช่วยเหลือใน 8 มาตรการ ดังนี้

มาตรการด้านการผลิต ได้แก่ 1) การบริหารจัดการเชิงแผนงานกับผลไม้ โดยจะมีการรณรงค์การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามเขต ชะลอการส่งออกผลไม้ในช่วงต่างจังหวัด 3 เดือน และเน้นการตรวจสุขภาพให้แก่แรงงานทุกเขต 2) การดูแลสวนผลไม้ ธรรมชาติและปริมาณ จะมีการใช้กฎหมายการอนุรักษ์น้ำและการทำ และกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเข้ามาควบคุม 3) การส่งเสริมให้มีการทำสวนแรกทำมีผล เกษตรกรที่สนใจปลูก 4) การเชื่อมโยงการกระจายผลไม้ผ่านห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และผู้บริโภคโดยสนับสนุนธุรกิจที่มี ขนาด 5 กิโลกรัม (กก.) 10 กก. และ 20 กก. ให้แก่เกษตรกร มาตรการด้านการตลาดในประเทศ ได้แก่ 1) การรัฐจูงเงินของทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร โดยขอความร่วมมือในปริมาณการจัดส่งผลไม้ หรือ 200 ตัน ซึ่งอยู่ระหว่างหารือความร่วมมือที่จะเพิ่มปริมาณขึ้นอีก 2) การผลักดันให้หน่วยงานจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการจำหน่ายผลไม้ทางช่องทางออนไลน์ และ 3) การระดมศักยภาพภาคเอกชนในประเทศ (Eat Thai First) เพื่อส่งเสริมให้คนไทยบริโภคผลไม้ไทยแทน Premium ในราคาคุณภาพตามฤดูกาล และส่งเสริมให้จำหน่ายผลไม้บนแพลตฟอร์มออนไลน์

มาตรการด้านการตลาดต่างประเทศ ได้แก่ 1) ดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ (Business Matching) ในรูปแบบออนไลน์ในภาคอื่น และ 2) สนับสนุนให้ทูตพาณิชย์ส่งเสริมการขายผลไม้ในช่วงที่ผลไม้เริ่มออกสู่ตลาด และประสานงานจัดหาสินค้านำส่ง ไทย เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งทางอากาศจากต่างประเทศ 4) การสนับสนุนค่าขนส่งทางอากาศ

มาตรการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ ได้แก่ 1) ช่วยสนับสนุนดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการที่รวมผลผลิตในอัตรา 3% ระหว่างเวลา 10 เดือน 2) ช่วยลดดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการที่รวมผลผลิตเพื่อส่งออกในอัตรา 3% ระหว่างเวลา 6 เดือน และ 3) ช่วยค่าใช้จ่ายรวมหนี้ดอกเบี้ยเฉลี่ยไม่เกิน 3 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป

มาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยเตรียมมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งเสนอแนะให้ **สถาบันเกษตรกรจัดการตนเอง (สศค.)** เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งใช้ขอความร่วมมือ ส.ก.ส. ขอรับการช่วยเหลือจากเกษตรกร โดย ส.ก.ส. ได้ทำรายงานที่มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ดังนี้

- 1) ให้นำใบโครงการเงินกู้ฉุกเฉิน โดยปลอดการชำระหนี้เป็นเวลา 3 ปี ระหว่างกลางดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564
 - เกษตรกรที่ถือลูกหนี้รายบุคคล ชะลอเวลาการชำระหนี้ไม่เกิน 15 ปี
 - กรณีผู้ประกอบการและสถาบัน ชะลอเวลาการชำระหนี้ไม่เกิน 20 ปี
- 2) สนับสนุนสินเชื่อฟื้นฟูเสริมสภาพคล่อง ให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการที่นำไปเสริมสภาพคล่องดำเนินธุรกิจ ดังนี้
 - อนุมัติวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย -0.25 จากสินเชื่อปกติ
 - สถาบัน วงเงินไม่จำกัด อัตราดอกเบี้ย MLR -0.5

มาตรการเสริมศักยภาพการบริหารจัดการมาตรฐานผลไม้ ได้แก่ ส่ง Cajuchoi Lap ของไทยกรณีสินค้าเกษตรส่งออกไปยังตลาดในประเทศอื่น โดยจะไม่มีการตรวจย้อนกลับด้านปลายทาง ทั้งนี้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายใน และรับประโยชน์มาตรฐาน GAP จำนวน 70,000 แห่งให้เกษตรกรไทย รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ด้านเทคนิคการบรรจุเพื่อยืดอายุผลไม้ในยาวนานขึ้น

มาตรการกับประชาชนและแปรรูปทำมูลค่าผลไม้โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย

- 7.1 สนับสนุนเงินนำส่งผู้ประกอบการรับรักษาด้วยการยกบานเย็นและวิธีอื่นๆ
- 7.2 ควบคุมแปรรูปผลไม้เป็นอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและเครื่องดื่ม

มาตรการที่เพิ่มปริมาณการบริโภคภายในประเทศและระบบโลจิสติกส์

- 8.1 ระบบโลจิสติกส์และการจำหน่ายผลไม้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรร่วมให้บริการผู้ประกอบการในและต่างประเทศการบริการโลจิสติกส์โดยการสนับสนุนงบประมาณของสหฯ และกระทรวงพาณิชย์รวมผลผลิตสินค้าและจำหน่ายทั่วประเทศนำร่องทำ สหกรณ์ หนึ่งและตลาดชุมชนกว่า 70,000 จุด
- 8.2 ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการส่วนกลางภูมิภาคที่จะมี-รัฐวิสาหกิจ-องค์กรมหาชน-รัฐสภา-องค์กรอิสระกว่า 10,000 หน่วยงาน เพื่อขอซื้อผลไม้โดยเพิ่มปริมาณจะจัดส่งทุก 5 วันและขอความร่วมมือเป็นจุดขาย

ผู้ตรวจฯจ่อถูกปมเงิน5พัน

เมื่อวันที่ 16 เมษายน พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวกรณีเครือข่ายองค์กรทวงคืนความยุติธรรมในสังคมยื่นขอให้ตรวจสอบการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ในโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาลว่า ตามคำร้องเป็นการร้องว่ารัฐบาลเลือกปฏิบัติ ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 ผู้ลงทะเบียนถูกระบบตรวจสอบคุณสมบัติที่เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้อยู่ในเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยา เช่น เป็นเกษตรกร นักศึกษา ขณะที่กระทรวงการคลังอ้างว่าได้ข้อมูลส่วนบุคคลมาจากหน่วยงานอื่นทำให้เกิดข้อสงสัยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการนำส่งข้อมูลดังกล่าวจริงหรือไม่ และข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องมาจากแหล่งใด เคยถูกนำไปใช้ในเชิงทุจริตหรือไม่

พล.อ.วิทวัสกล่าวว่า การประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการหารือกันในกรณีรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับ

ผลกระทบ โดยเห็นว่าไม่ควรรีบร้อน เพราะจะเกิดปัญหาเช่นปัจจุบัน ควรที่รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยเชิญหัวหน้าส่วนราชการในแต่ละจังหวัดกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาหารือเพื่อให้ได้ข้อมูลว่าใครที่เป็นผู้ที่เดือดร้อนจริงและอยู่ในเป้าหมายที่รัฐบาลพึงเยียวยา แต่ก็ทราบว่าการกระทรวงการคลังกำลังพยายามแก้ไขปัญหาอยู่

“ที่มีการร้องเรียน ทางผู้ตรวจฯจะมีการเชิญประชุมผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ ธนาคราชมลีน มาชี้แจง คาดว่าจะเป็นวันศุกร์ที่ 24 เมษายน เพื่อรับฟังข้อมูลและร่วมหาแนวทางแก้ไข โดยเห็นว่าในสถานการณ์ขณะนี้ถ้าพบว่ามีคามผิดพลาดในขั้นตอนใดแล้วมีการแก้ไขน่าจะดีกว่าการหาว่าหน่วยงานไหนผิด และในระหว่างนี้ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งติดตามการแก้ไขปัญหาของกระทรวงการคลังเพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นด้วย” พล.อ.วิทวัสกล่าว

กษ.ทุ่มงบกว่า1.8พันล้าน เดินหน้าโครงการรักษาเสถียรภาพราคาทุ้ง'63

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ได้เฮ!! กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าของรัฐบาล กว่า 1.8 พันล้าน อนุมัติโครงการรักษาเสถียรภาพราคาทุ้ง ปี'63 ช่วยเกษตรกร 4,590 คน ตั้งแต่พ.ค.-ก.ค.2563 หวังช่วยดันอุตสาหกรรมกุ้งทะเลให้ฟื้นจากวิกฤติ COVID - 19

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จนทำให้หลายประเทศมีการประกาศปิดพรมแดน ทำให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า ต้องหยุดชะงักได้รับผลกระทบตลอดสายการผลิต ซึ่งภาคอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ได้แก่ กุ้งแวนนาไม และกุ้งกุลาดำ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย ที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 70 และมีมูลค่าการส่งออกรวมธุรกิจต่อเนื่องไม่น้อยกว่าแสนล้านบาทก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน ประกอบกับประเทศผู้นำเข้ากุ้งทะเลจากประเทศไทยรายใหญ่ 3 อันดับแรก

คือ สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 28 ญี่ปุ่น ร้อยละ 25 และสาธารณรัฐประชาชนจีน ร้อยละ 19 เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบและมีความเสียหายอย่างหนักจากวิกฤติโรคระบาดนี้

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ตระหนักถึงปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อวงกว้างสู่ทุกส่วนในภาคอุตสาหกรรมกุ้งทะเล ตลอดจนคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย จึงได้มีมติในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา เห็นชอบให้กรมประมงดำเนินโครงการรักษาเสถียรภาพราคาทุ้งปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมกุ้งทะเลจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ให้สามารถรักษาฐานการผลิตกุ้งทะเลและอาชีพของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้คงได้อย่างมั่นคง และรักษาเสถียรภาพราคาทุ้งทะเลให้เกิดความเป็นธรรมต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล เป็นการช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องทั้งเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง ผู้ผลิตลูกพันธุ์ ผู้ค้าปัจจัยการผลิต ห้องเย็น โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและผู้ส่งออก”

นายอลงกรณ์กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้โครงการรักษาเสถียรภาพราคาทุ้งปี 2563 ตั้งเป้าหมาย ปริมาณผลผลิตกุ้งทะเลที่ห้องเย็นรับซื้อจากเกษตรกร 45,900 ตัน เฉลี่ยเดือนละประมาณ 15,300 ตัน ประกอบด้วย กุ้งแวนนาไม 45,000 ตัน เฉลี่ยเดือนละ 15,000 ตัน และกุ้งกุลาดำ 900 ตัน เฉลี่ยเดือนละประมาณ 300 ตัน จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 4,590 คน และจำนวนห้องเย็นและโรงงานแปรรูปที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 20 โรง ดำเนินงานในจังหวัดที่เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และมีระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563

“โดยในการดำเนินการครั้งนี้จะขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล โดยเร่งด่วน วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าชดเชยส่วนต่างด้านราคาซื้อขายกับราคาเป้าหมายนำตลาด ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในกุ้งทะเล ค่าบริหารจัดการโครงการฯ” นายอลงกรณ์กล่าว

บุคคล แนวหน้า

“บุคคลแนวหน้า” ใน “หนังสือพิมพ์แนวหน้า” สื่ออุดมการณ์มั่นคง ตรงไปตรงมา นำเสนอข้อเท็จจริงทุกตัวอักษรทุกบรรทัด ฉบับนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องที่สมควรยกย่องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “เชื้อโควิดไนน์ทีน” ในไทยที่เริ่มทุเลาเบาบางลงกว่าก่อนหน้านี้กับมอดโต “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”...■■■ “ไม่หน้าสาม” ขอเชิญชวนทุกหมู่เหล่าปรบมือดัง ๆ รัว ๆ ให้กับพี่น้องคนไทยทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติตามข้อแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และรัฐบาลที่พยายามแก้ไขปัญหาระยะทางสังคม ทางเศรษฐกิจ อย่างเต็มที่ตามความรู้ความสามารถที่มี ซึ่งพอสรุปผลงานโดดเด่นมาตรการโดยสังเขปดังนี้ มาตรการเยียวยา แจกเงินผู้ได้รับผลกระทบการดำรงชีพจากการแพร่ระบาดของ “เชื้อ COVID-19 หรือ โควิดไนน์ทีน” จำนวน 5,000 บาท ที่ทั้งกระทรวงการคลังและรัฐบาลเรือแม่จะต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ฤจะโยนปัญหาโยนความผิดพลาดไปที่ “AI ระบบสมองอัจฉริยะ” ตามความถนัดก็ได้ ทว่าวันนี้ “ไม่หน้าสาม” พอสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นและที่ได้รับการร้องเรียนผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยแจ่มแจ้งเป็นรายอาชีพและสาเหตุหลักที่ถูก “www.เราไม่ทิ้งกัน.com” ตัดทิ้งดังนี้ 1) เป็นเกษตรกร ไม่สามารถรับสิทธิ์ 5 พันได้ แม้ผู้ถูกตัดสิทธิ์จักยืนยันว่า ตนเองเป็นแม่ค้าทำงานอิสระ ไม่เคยมีที่ดินทำกิน ชำครอบครัวก็ไม่มีใครทำการเกษตร แต่กลับอ้างว่า เป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงเกษตรฯที่นำมาบริหารเกิดความผิดพลาด เพราะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนั้นจะเหมาะทั้งครอบครัว ต้องรอการเยียวยาในอีกกระทอกอีกมาตรการหนึ่ง 2) เป็นนักศึกษา ไม่ได้รับสิทธิ์ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วประชาชนที่ขอสิทธิ์ 5 พันบาท มีอาชีพที่จักเรียนย่นรับจ้างย่านสายไหม อายุ 49 ปี แต่ไฝรู้ลงเรียนกศน. หรือหนุ่มรับจ้างวัย 35 ปีถูกตัดสิทธิ์ อ้างว่าเป็นนักศึกษา เพียงเพราะลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ 3) ช่างร้านเสริมสวยในตลาดนัด ไม่ใช่ผู้ใช้แรงงาน แต่เป็น “เจ้าของกิจการ” ถูกตัดสิทธิ์ ถึงวินาทีนี้ “อุตตม สาวนายน” ไม่พ้นสำนวน “คนดีชอบแก้ไข คนอะไรชอบแก้ตัว” ยังลุยถั่วมั่วต่อไปแทนที่จะแก้ไขกลับแก้ตัว บอกให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและถูกตัดสิทธิ์ให้สามารถลงทะเบียนอุทธรณ์รับสิทธิ์อีกครั้ง...■■■ อะพีโล่ อะพีลิ่ง กะละมังแตก!! เป็นเวรเป็นกรรมของคนไทย “ไม่หน้าสาม” มีคำถามว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ อันเป็นที่มาของคำสั่งของประกาศต่าง ๆ มันคือสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่ เป็นวิกฤตการณ์ที่รัฐขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ให้ช่วยกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดไนน์ทีน ให้ “คนไทยอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ตามคำแนะนำของแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ใช่หรือไม่ และเป็นเหตุให้กิจกรรมทุกอย่างกิจการร้านค้าที่สุ่มเสี่ยงต้องหยุดกิจกรรมหมด คนจะอดตายทั้งแผ่นดิน เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจากระบบของรัฐกระทรวงการคลังที่เป็นผู้มือนจะกินกลับ “เป็นทองไม่รู้ร้อน” ประกาศหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ ไม่พิจารณาจ่ายเงินเยียวยา 5 พันบาท เพียงเพราะว่า “เป็นวันหยุดราชการ” ฤกคิดว่านี่คือการทำบุญทำทานในเทศกาลปีใหม่ไทยหรืออย่างไร แลมสำรอกข่มขู่ประชาชนที่ลงทะเบียนนำข้อมูลเท็จเข้าระบบรับสิทธิ์ 5 พันบาท จะติดคุกติดตะราง อวดอ้างตัว

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: ศุกร์ 17 เมษายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14234

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 83.46 Ad Value: 75,114

PRValue (x3): 225,342

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

ตีความกฎหมายแบบเอาดีข้างถูก **Fake news** หรือ ข่าวปลอม หมายถึง “ข้อเท็จจริง” ที่ไม่เป็น “ความจริง” หรือกล่าวอีกอย่างคือ “เป็นความเท็จ” ดังนั้น การแสดงความคิดเห็นก็ดี การล้อเลียนเสียดสีก็ดี การวิพากษ์วิจารณ์ก็ดี จึงเป็นคนละสิ่งกับ **Fake news** เพราะความเห็น คำวิจารณ์ ทศนคติ เป็น “ความเท็จ” หรือ “ความจริง” ไม่ได้ !! ...เป็นได้เต็มที่คือ “ความถูกใจหรือไม่ถูกใจ” เท่านั้น...■■■ กระทรวงการคลัง เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ผู้คนที่รู้มรดกคดีอาจลุ่มเสี่ยงถูกฟ้องคดี “หมิ่นประมาท” ได้ แต่มันใช้เวลาที่ราชการจะมาได้ตีกลับลุ่มชู่ชาวบ้านในยามวิกฤติการณ์หรือ?? ตรงหน้าอยู่เออะ!!!...■■■ ที่สำคัญต้องอย่ามั่วยัดข้อหา “ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน” เพราะมันเป็นคนละเรื่องกัน ยามนี้ถ้า “ขุนคลัง” ในฐานะ “หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ” จะตั้งสติไม่ตื่นตระหนกโกหกตัวเองคิดใหม่กับกรณีอย่างนี้ก็ยังไม่วาย เพราะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด โฉนที่นเป็นผลงานที่ทั่วโลกชื่นชมและทั้งในความสามารถบริหารจัดการ ทำให้คะแนนนิยม “ลุงตู่” พุ่งขึ้นอย่างท่วมท้นและชื่นชมมหาชนชาวไทยด้านความสามัคคี มีระเบียบวินัย ที่ไม่มีใครปฏิเสธได้...■■■ ล่าสุด “องค์กรอนามัยโลก” ออกมาชื่นชมสุดดีการทำงานของ “เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.” กว่า 1.05 ล้านคนทั่วประเทศ เป็น “ฮีโร่ประเทศไทย” ที่มีส่วนช่วยรับมือหยุดยั้งการแพร่ระบาดของ “เชื้อไวรัสโควิด โฉนที่น” เดินเกาะประตูบ้านให้ความรู้ความเข้าใจและแนะนำวิธีการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดร่วมกับ “แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์” ที่ทำหน้าที่เป็นทัพหน้าผู้กล้าผู้เสียสละ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เศรษฐกิจวิกฤติหนัก ทางออกเวลานี้ก็คือเร่งพิจารณาช่วยเหลือเป็นครัวเรือนดีกว่า อาทิ งดเก็บค่าประปาไฟฟ้า 3 เดือน 6 เดือน มิเช่นนั้นตำบลกระสุนจะตกใส่แต่ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” ทหารเผ่าที่อุดดำที่ทุ่มเทกาย-ใจทำงานเพื่อบ้านเมืองจนมีผลงานได้รับการยอมรับบนเวทีโลก...■■■ “ไม่หน้าสาม” ยังตามเกาะติดศูนย์คุณธรรม แม้จะขาดช่วงตอนไปพอสมควร ล่าสุดกรม. 7 เม.ย. ที่ผ่านมา มีมติล้มการสรรหาบอร์ดศูนย์คุณธรรมไม่โปร่งใส กรม.ไฟเขียวตาม วธ.เสนอใช้การทาบตามแทนประกาศรับสมัคร “วีระ โรจน์พจนรัตน์” อดีต รว.วัฒนธรรม ผงาดนั่ง ประธานบอร์ด ดอกย้าระบบกลไกศูนย์คุณธรรมยุค “หมอสุริยเดว” ว่าไง ช้ายังมีข่าวหนาหูเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตั้งงบฯ กินส่วนต่างที่ทำหายการตรวจสอบอีก...■■■ “แก๊งทุจริตเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น” กติไปถึงไหน “ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลปพงศ์” ประธานกรรมการสหกรณ์ครูขอนแก่น” กิดในมุมบวกว่าคงสะสางความฉ้อฉลทุจริตเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูให้ใสสะอาด ปราศจากกลโกงและความเสียหายของสมาชิก ทว่าทำดีที่เหลวเสียแล้ว หลังประกาศเดินหน้าแจกโบนัสกว่า 20 ล้านบาท ถูก “วรลักษณ์ กุลบวรรัตน์” สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น” ทูบโต้ะเปรี้ยง!!ระบุชัดเจนว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์อนุมัติงบประมาณจ่ายโบนัสไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ จึงมี “คำสั่งคืนโบนัส” ทั้งหมด...■■■ หลักใหญ่คือการส่งบัญชีพิสดารไม่ตัดหนี้สูญกรณี “เอกราช ช่างเหลา อดีตผจก.สหกรณ์ฯ และ สส.พลังประชารัฐ” โยกเงินเข้าบัญชีตัวเองกว่า 400 ล้านบาท “ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล” ประธานสมาชิกฯที่ต่อสู้เรื่องนี้มาโดยตลอด บอกงานนี้ใครอยากเข้าคุกก็ให้เดินหน้าปกป้อง

คนทูลจริตโก่งสกรณณ์ตามสบาย เพราะกรรมแห่งกลโกงกำลังได้รับการตรวจสอบทุกมิติ โดยเฉพาะ ดร.อนุศาสตร์ ในฐานะประธานสหกรณ์ฯ จะยังงกกว่าดขยะไว้ได้พรม มองเรื่องการชักยอกเงินเป็นเรื่องที่พุดคุยกันได้ ไม่ติดตามเงินกว่า 700 ล้านบาทที่ถูกลงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล กับบริษัทเอกชน ที่มีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับผู้มากรบารมีในรัฐบาล ถ้าไม่กล้ายื่นข้างความถูกต้องปกป้องผลประโยชน์สมาชิกรับรองเดือดร้อนแน่... ■■■ ในวิกฤติยังมีโอกาสเสมอ ปราชญ์พื้นบ้านอย่าง “หมอเถร-ชัยรัตน์ นนทชัย” ราชาสมนไพรแห่งห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี หลังจากภาครัฐเมินให้การสนับสนุน ตัดใจเดินหน้าผลิตตำรับยารักษาโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูง ส่งให้นักวิจัยต่างประเทศศึกษาแล้ว นี่ก็อีกบทพิสูจน์หนึ่งที่คนไทยไม่ส่งเสริมและสนับสนุน “ภูมิปัญญาบรรพบุรุษ” ที่สุดแล้วของดีควรคุ้มครองก็ต้องตกไปอยู่ในมือต่างชาติ จะดำเนินติดจินนินทาวา “ซังชาติ-ขายชาติ” ก็คงไม่ถูกต้อง ปากท้องยังต้องกินต้องใช้ ผู้ป่วยมากมายยังมาให้รักษา เมื่อผู้เกี่ยวข้องออกดีถืออิฐินิ่งดูตายสุดท้ายก็ต้องไปซื้อน้ำกลับเข้ามาใช้ ให้เป็น “เสือเศรษฐกิจ” ไม่คิดจะเป็นนั้นก็ให้ “สุนัขจูงเดิน” ต่อไปแล้วกัน...■■■

ไม้หน้าสาม



ศักดิ์สยามกางแผนใช้ยางพารา

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงการนำยางพารามาใช้ในภารกิจของกระทรวงคมนาคม และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางว่า ขณะนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำแผนยางพาราหุ้มเบริเออร์ หลังจากนี้นัดหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใน 2 สัปดาห์นี้ เพื่อรับทราบถึงปริมาณที่กระทรวงคมนาคมจะรับยางพาราไปแปรรูป ก่อนที่จะเสนอของงบประมาณต่อไป เมื่อพิจารณาเป้าหมายการดำเนินการทั้งหมดของถนน ทล.และ ทช.แล้วนั้น จะต้องนำยางพารามาใช้ในถนนจำนวน 12,306 กม. (3 ปี) โดย 1 เมตร ใช้จะต้องใช้น้ำยางพารา 28 กก., 1 กม. จะต้องใช้รวม 28 ตัน ระยะเวลา 3 ปี รวมใช้ยาง 336,000 ตัน ซึ่งใช้มากกว่าปริมาณยางในการนำไปก่อสร้างผิวทาง.

สุดยอด!! แบรีเออร์คักดีสยาม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เป็นประธานการประชุมติดตามนโยบายเร่งด่วนเรื่องการนำยางพารามาใช้ในงานความปลอดภัยทางถนนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราผ่านระบบ ZOOM ว่า ตั้งเป้านำยางพารามาใช้ปรับปรุงสร้างความปลอดภัยบนถนนของกรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) รวม 12,306.925 กม. เป็นถนน ทช. 749.035 กม. ส่วนถนนทล. 11,277.225 กม. ต้นทุนแบรีเออร์หุ้มยางพารา 3,344 บาทต่อเมตร ส่วนแบรีเออร์คอนกรีต 3,000 บาทต่อเมตร ในราคา ยางก.ละ 35-40 บาท เงินจะถึงมือเกษตรกร 2,167.22 บาทต่อเมตร หรือ 69% ของการลงทุน หากยางก.ละ 55-60 บาท เงินถึงมือเกษตรกร 2,775.69 บาทต่อเมตรหรือ 74% มากกว่าในอดีตเงินถึงมือเกษตรกรเพียง 13 บาทเท่านั้น ไม่ถึง 20% ในราคา 80 บาทต่อตารางเมตร ขณะที่ต้นทุนทำเกาะยก 1 หมื่น บาทต่อเมตร 1 กม. ใช้เงิน 10 ล้านบาท หากใช้แบรีเออร์หุ้มยางพาราใช้เงินแค่ 7 ล้านบาทเท่านั้น ช่วยประหยัดถึง 30%

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า นอกจากนี้การใช้อย่างพาราทำเสาหลักกิโลจากราคาขาย 25-30 บาทต่อกก. ต้นทุน 1,719 บาทต่อ 1 ต้น เงินจะถึงมือเกษตรกร 1,162.58 บาทต่อ 1 ต้นหรือ 72% ราคาขายกก.ละ 55-60 บาท เงินจะถึงมือเกษตรกร 80% ทั้งนี้แบรีเออร์หุ้มยางพารา 1 เมตรจะใช้น้ำยาง 28 กก. ถ้า 1 กม. จะใช้น้ำยาง 2.8 หมื่น กก.หรือ 28 ตัน ดังนั้นต้องใช้น้ำยางรวม 336,000 ตัน ได้สั่งการให้ ทล.และทช.ปรับแผนการใช้อย่างพาราใน 3 ปี เฉลี่ยปีละ 1 แสนตัน โดยภายใน 2 สัปดาห์จะประชุมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือการรับยางพารามาแปรรูปก่อนสรุปเสนอของบฯต่อไป.

ผู้ตรวจนัดถูกปกปิดเยี่ยมยาว5พัน

หารื้อทุกฝ่าย24เมย.-หลังมีผู้ร้องเลือกปฏิบัติ

วันที่ 16 เม.ย. พล.อ.วิวัฒน์ รัชตะนันท์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวกรณีเรียกรื้อข้อเท็จจริงถึงความยุติธรรมในสังคมยื่นขอให้ตรวจสอบการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาทในโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาล ว่า ตามคำร้องเป็นการร้องว่ารัฐบาลเลือกปฏิบัติ ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 27 ผู้ลงทะเบียนถูกระบบตรวจสอบคุณสมบัติที่เป็นระบบ ปัญหาประติษฐ์ หรือ เอไอ ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้อยู่ในเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยา เช่น เกษตรกร นักศึกษา ขณะที่กระทรวงการคลังอ้างว่าได้ข้อมูลส่วนบุคคลมาจากหน่วยงานอื่น ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงศึกษาฯ ได้นำส่งข้อมูลดังกล่าวจริงหรือไม่ และข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกดองนั้นมาจากแหล่งใด เลขถูกนำไปใช้ในเชิงทุจริตหรือไม่

ในการประชุมผู้ตรวจฯเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็ได้หารือกันกรณีรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยา ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด และเห็นว่าสิ่งที่รัฐมีคำสั่งให้ประชาชนงดกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 เกิดขึ้นทั่วประเทศ เป็นเรื่องที่ต้องที่รัฐบาลต้องเยียวยา แต่การดำเนินโครงการไม่ควรรีบร้อนเพราะก็จะเกิดปัญหาเช่นปัจจุบัน ควรที่รัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทยจะเชิญหัวหน้าส่วนราชการในแต่ละจังหวัด กำชับ ผู้ใหญ่บ้าน มาหารือ เพื่อให้ได้ข้อมูลว่าใครที่เป็นผู้ที่เดือดร้อนจริงและอยู่ในเป้าหมายที่รัฐบาลพึงเยียวยา แต่ทราบว่าการกระทรวงการคลังกำลังพยายามแก้ไขปัญหานี้

อย่างไรก็ตาม ส่วนที่มีการร้องเรียนทางผู้ตรวจฯจะได้เชิญประชุมผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ ธนาคารออมสิน คาดว่าจะเป็นวันศุกร์ที่ 24 เม.ย.เพื่อรับฟังข้อมูลและร่วมหาแนวทางแก้ไข โดยเห็นว่าในสถานการณ์ขณะนี้ถ้าพบว่ามีผลผลิตในขั้นตอนใดแล้วมีการแก้ไขน่าจะดีกว่า การหาว่าหน่วยงานไหนผิด และในระหว่างนี้จะให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งติดตามการแก้ไขปัญหาของกระทรวงการคลังเพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นด้วย

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 17 - พุธสัปดาห์ 23 เมษายน 2563

ปีที่: 40

ฉบับที่: 2070

หน้า: 23(ล่าง)

Col.Inch: 10.82

Ad Value: 5,193.60

PRValue (x3): 15,580.80

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: แฟ้มข่าว: 'กยท.' ชง ครม. ประกันราคายางเฟส 2

แฟ้มข่าว



● 'กยท.' ชง ครม.

ประกันราคายางเฟส 2

นายประพันธ์ บุญเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 วงเงิน 35,000 ล้านบาท ผ่านโครงการฝากยางไว้ที่บ้านต้านภัยโควิดที่ กยท.ได้เสนอเป็นมาตรการชะลอการขายยางของเกษตรกรชาวสวนยางจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เพื่อเข้ารับประกันรายได้ให้ชาวสวนยางพารา ที่ราคายางพาราไม่ต่ำกว่า 60 บาทต่อกิโลกรัม

"กยท.ได้หารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบชาวสวนกำลังเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ไม่ต่างจากประชาชนคนไทยกลุ่มอื่นๆ ทั่วประเทศ จึงพิจารณาช่วยเหลือชาวสวนยางตามแนวทางเดิมเพื่อให้ชาวสวนสามารถมีรายได้เพิ่มในช่วงวิกฤต แต่ต้องนำโครงการไปยังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เป็นการเร่งด่วนและขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอใช้งบประมาณจากเงินกู้ 1 ล้านล้านบาทของกระทรวงการคลัง" นายประพันธ์กล่าว

จ่ายครบ3เดือนแน่

คู่แฉ่งวุ่น

ขอโทษทำเข้าใจผิด

**สมคิดไม่รับข้อเสนอ
จ่ายเยียวยา-ให้ทุกคน
ที่ทำแบบนั้นกู้ยืมทาย
คลังเปิดอุทธรณ์รพัน
ผ่านออนไลน์-20เมษ.**

คลังเปิดอุทธรณ์ขอเยียวยา 5 พัน
วันที่ 20 เม.ย.ขณะเดียวกันก็ปิด
ลงทะเบียนขอรับ 5 พันเที่ยงคืน
วันที่ 22 เม.ย.นี้ อ่านต่อหน้า 2

● **คู่แฉ่งวุ่น** ต่อจากหน้า 1

‘บิ๊กตู่-สมคิด’ แฉ่งวุ่นหลังคลังปากแจกได้
เดือนเดียว ประสานเสียมมีเงินเยียวยาครบ 3
เดือน พร้อมขอโทษสื่อสารผิด แต่ไม่เอาข้อ

เสนอแจกให้ทุกคน อย่างถ้าอย่างนั้นต้องผู้
ยันตาย นายกฯ อ้าอึ้งผ่อนคลายมาตรการ อ้าง
รอให้แน่ใจเสียก่อนว่าคุมระบาดได้ จากนั้น
จะมาพิจารณาว่าจะปลดล็อกให้กิจการใดบ้าง
เว้นธนาคารออมสินล้มอีก คนเห็นกู้ออนไลน์

ผอ.หัวหน้าไม่รู้จะแก้อย่างไร โป๋ยกระทรวงดี
อีตส์เจ้าของระบบแก้ไข ชาวบ้านเกือบ 2 แสน
รายระดมยื่นขอคืนเงินประกันใช้น้ำปก.

■ **ไม่ยืนยันเลิกเคอร์ฟิวหลัง 30 เมย.**

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 16 เม.ย. ที่
ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
หรือ สบค. แถลงว่า มาตรการดำเนินการของ
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านความมั่นคง หลังมี
การเคอร์ฟิว พบว่าการคัดเดือนผู้ออกนอก
เขตสถาน 161 คน ดำเนินคดี 671 คน ดำเนิน
คดีกรณีมีผู้ชุมนุม 168 คดี โดยจ.ปทุมธานี
ยังพบว่ามีผู้ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามเคอร์ฟิวมากที่สุด

เมื่อถามถึงการประกาศใช้สถานการณ์
ฉุกเฉินตามพ.ร.ก.การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จะสิ้นสุดใน
วันที่ 30 เม.ย.นี้ จะพิจารณาผ่อนปรน
มาตรการหรือไม่ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า โดย
หลักการที่นายกฯ ในฐานะผอ.สบค. ให้ไว้คือ
ใช้ข้อมูลจากสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม ได้
เรียงความสำคัญตามลำดับ ดังนั้น เมื่อสุขภาพ
มาก่อน จึงขึ้นอยู่กับตัวเลขการเจ็บไข้ได้ป่วย
การตัดสินใจจะผ่อนคลายหรือไม่ จึงเป็นเรื่อง

ที่ยากมาก เช่น อยากให้เปิดขายอาหาร ก็ต้องทำให้ได้ในเรื่องวันระยะทางส่งของ อยากเปิดห้างสรรพสินค้า ก็ต้องจำกัดจำนวน เพื่อวันระยะและสวมหน้ากากอนามัย อย่างนี้จะยอมรับกันได้หรือไม่ จะมีความยุ่งยากเกิดขึ้นอีกหลายอย่าง หากมีความต้องการผ่อนคลายนบ้าง เพราะในประเทศที่ปล่อยปลดละเลย ไม่มีความร่วมมือกัน จึงมีจำนวนการป่วยหนัก การเสียชีวิต จำนวนมาก ซึ่งเราไม่ต้องการเห็นภาพดังกล่าว

■ พม็อกแฉง่วน-ยันมีจ่าย3เดือน

วันเดียวกัน ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี-PMOC หรือพม็อก โฟสต์ข้อความระบุดึงกรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ แฉง่วนถึงเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีเพียงหนึ่งเดือน ต้องรอพ.ร.ก.กู้เงิน จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากว่า รัฐบาลยืนยันว่ามีงบประมาณเพียงพอ และมีความตั้งใจดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้ครอบคลุมครบทุกกลุ่มอาชีพ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่ม

□ อ่านต่อหน้า 7

● คู่แฉง่วน □ ต่อจากหน้า 2

การจ่ายเงินตามมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 5,000 บาท รวม 3 เดือนนั้น ในช่วงเดือนแรก รัฐบาลใช้เงินจากงบประมาณปี 2563 งบกลาง และงบฯที่โอนกลับมาจากโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ส่วนในช่วงเดือนต่อไป จะใช้งบประมาณจากเงินกู้ยืม พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งมีกระบวนการตามกฎหมาย ขั้นตอนการใช้งบฯต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาโครงการ คาดว่าจะใช้งบฯได้ในช่วงปลายเดือนเม.ย. หรือต้นเดือนพ.ค.

ทั้งนี้ ได้โอนเงินเข้าบัญชีผู้ลงทะเบียนที่เข้ารับสิทธิแล้ว 2 รอบ จำนวน 2.4 ล้านราย รวมงบฯทั้งสิ้น 1.2 หมื่นล้านบาท ในรอบที่ 1 วันที่ 8-10 เม.ย. และรอบที่ 2 วันที่ 13-14 เม.ย.

ซึ่งวันที่ 15-17 เม.ย. จะโอนเงินเยียวยาในรอบที่ 3 มีผู้ผ่านเกณฑ์อีก 8 แสนราย คิดเป็นงบประมาณ 4 พันล้านบาท รัฐบาลจะเร่งตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า 27 ล้านคนโดยเร็วที่สุด สำหรับผู้ไม่ผ่านการคัดกรองกระทรวงการคลังจะเปิดให้ทบทวนสิทธิ์อีกครั้ง ในวันที่ 20 เม.ย. ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

■ คู่แฉง่วน-ยันมีจ่าย-ขอโทษสื่อสารผิด

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐว่า วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของรัฐบาล ที่จำเป็นต้องกำหนดวงเงินในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งโดยสรุปในรายละเอียดแล้วก็เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งมีประกาศ 6 ฉบับ และพระราชบัญญัติทุกฉบับ

“ยืนยันว่ามีการจ่ายเงินเยียวยาแน่นอนเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งวันที่ 15 เม.ย. ผมต้องขอโทษด้วยที่ทำให้หลายคนไม่สบายใจ จนเกิดการเคลื่อนไหวกันมากมาย ยืนยันว่ารัฐบาลต้องดูแลใน 3 เดือนนี้ให้ได้ และถ้าสถานการณ์ดีขึ้นโดยเร็ว โดยไ้ สามารถแก้ปัญหาได้ทุกระดับ สมมติว่าถ้าผ่าน 3 เดือนไปแล้วและดีขึ้น เราก็ไม่จำเป็นต้องหาเงินตรงนี้ แต่ถ้ายาก 3 เดือนก็ต้องไปว่ากันอีกทีว่าจะหาเงินจากตรงไหนที่แน่นอน สบายใจกันหรือยัง ผมยืนยัน” นายกฯ กล่าว

นายกฯ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 เม.ย. ต้องขอโทษด้วย ไม่ได้มีเจตนาที่จะพูดให้เข้าใจอย่างนั้น แต่ตนต้องการให้เข้าใจว่าผมใช้เงินกันอย่างไร แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่แน่นอน และจะไม่ให้เงินอีกแล้ว ตอนนี้กำลังดูทั้งแรงงาน ประกันสังคม ทั้งในระบบและนอกระบบ กลุ่มอิสระ รวมถึงกำลังดูเรื่องเกษตรกรวันนี้ลงรายละเอียดทั้งหมด ซึ่งเกษตรกรรมหลายประเภท บางอันมีผลกระทบมากและมีผลกระทบน้อย ซึ่งต้องเข้าใจว่ารัฐบาลมีมาตรการตรงนี้ในการคัดกรอง จึงขอให้ทุกคนร่วมมือกัน

■ เตรียมปลดล็อกให้บางกิจการ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดอยากให้ทุกคนร่วมมือกันแบบนี้ ซึ่งวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง ขณะที่ทางสาธารณสุขก็ได้รับข่าว ถ้า 14 วัน กราฟผู้ติดเชื้อลดลง แสดงว่าเราสามารถควบคุมได้บ้างแล้ว เราจึงต้องดูว่าจะปลดล็อกตรงไหนได้บ้าง แต่ไม่ใช่ทำทีเดียวทั้งหมด แล้วถ้ากราฟตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมันก็จะดึงลงลำบาก ก็ต้องค่อยมาพิจารณาว่าจะปลดล็อกบางกิจการใดได้บ้างให้เคลื่อนไหวได้มีอาชีพบ้าง ก็ต้องร่วมมือกันตรงนี้ ถ้าเรื่งกรือให้เปิดกันทั้งหมดแล้วตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นใครจะรับผิดชอบได้ ดังนั้นเราต้องรับผิดชอบร่วมกัน ในหลายๆ เรื่อง เพราะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

“ขอบคุณและขอโทษที่ทำให้ไม่มั่นใจวันนี้ขอให้อุ่นใจ มั่นใจผมมาตลอด เวลาที่ผ่านมาแล้ว ขอให้มั่นใจกระทรวงการคลัง มั่นใจบุคลากรของผม ทุกคนพยายามทำอย่างเต็มที่ บางครั้งมันก็ยากบ้างง่ายบ้าง หนักบ้างและไม่หนักบ้าง ก็ขอโทษด้วยแล้วกัน แต่มันเป็นมาตรการที่ต้องระมัดระวังที่สุด เพราะเป็นการใช้เงินของภาครัฐ ต้องมีการตรวจสอบภายหลังทุกอย่าง ผมก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาขึ้นในระยะหลัง ผมทราบดีว่าทุกคนเดือดร้อนและเดือดร้อนในเวลาเดียวกันด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องทยอยดำเนินการยืนยัน 3 เดือน โอเคไหม” นายกฯ กล่าว

เมื่อถามว่าในส่วนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบต้องมีการลงทะเบียนใหม่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่องนี้ให้กระทรวงการคลังดำเนินการอยู่

■ กวงซีพรก.กู้-มีจ่ายไม่ขาดตอน

คานนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ไม่มีประเทศใดในโลก ที่จะมึงงบประมาณโดยตัวของมันเองในการดูแลประชาชนที่เดือดร้อน ดังนั้นขณะนี้ไม่มีใครคาดคิดโควิด-19 การทำงานงบประมาณจึงเป็นไปตามปกติ แต่พอมีโรคระบาดขึ้นมาในทุกประเทศ จึงต้องหันมาใช้การกู้ยืมเงิน ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ก็ต้องใช้วิธีการออกพันธบัตรกู้ยืมเพื่อเอาเงินเหล่านี้มาดูแล

ประชาชนที่เดือดร้อน ส่วนไทยก็เช่นกันต้องออก พ.ร.ก.กู้ฉุกเฉิน 1 ล้านล้านบาท นอกจากนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ออกรายงานล่าสุดว่า คาดการณ์ว่าการก่อกองหนี้ของโลกจะสูงมากในปีนี้และปีหน้า แต่ก็ยังสนับสนุนให้แต่ละประเทศต้องขอมกู้เพื่อเอามูลแลกเปลี่ยน ดังนั้นคลังได้คาดคะเนมาแล้วจึงได้รับออก พ.ร.ก.กู้เงินออกมา ณ เวลาที่พอดี เพราะเงินที่ดูแลประชาชนขณะนี้มาจากงบกลาง ซึ่งเป็นงบปกติของปี 2563 และรัฐบาลวางแผนว่า ต้นเดือนพ.ค.ถึงกลางพ.ค.จะสามารถกู้ยืมได้ เพราะ พ.ร.ก.ผ่านครม.แล้ว

“เมื่อกู้ได้ก็จะเอาเงินนี้มาสานต่องบปกติ การดูแลทุกมาตรการ รวมถึงแจกเงิน 5,000 บาทจะไม่ขาดตอน เป็นไปตามแผนการก่อนนี้ ที่จะก่อเป็นช่วงๆ ตามแต่ละช่วงจะมีการใช้จ่ายอย่างไร ไม่ใช่กู้มาทั้งหมด ดังนั้นการขาดแคลนเงินจะไม่เกิด เพราะมีแผนงานรองรับอยู่แล้ว” นายสมคิดกล่าว

■ ยืนยันดูแลทั้ง 3 กลุ่มเหมาะสม

นายสมคิดกล่าวว่า ขอให้ฟังแล้วจะเข้าใจว่าในการก่อหนี้จะแยกเป็น 3 กลุ่มคือ 1.การเยียวยา 2.ใช้ดูแลเศรษฐกิจท้องถิ่น และ 3.การดูแลภาคการเงิน ซึ่งสำคัญมาก เพราะถ้าภาคการเงินมีปัญหาทุกอย่างจะล่มสลายหมด การก่อหนี้ 1 ล้านล้านบาทจะดูแล 3 กลุ่ม ได้อย่างเหมาะสม ก่อนหน้านั้นตลาดตราสารหนี้ที่รู้สึกมีปัญหา แต่หลังธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออก พ.ร.ก.ซื้อหุ้นกู้เอกชน 4 แสนล้านบาท ทุกอย่างนั้น ฉะนั้นนี่คือจังหวะเวลาของการทำงานที่บอกว่าเราจะไม่มีเงิน งบประมาณไม่มีใครมี แต่จะมีเงินกู้เข้ามาเสริมพอดี ฉะนั้นไม่มีอะไรที่ต้องกังวล

สำหรับประเด็นปัญหาที่ถกกันในสังคมเรื่องการแจกเงินเยียวยา 5,000 บาท ในมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ล่าสุดคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติออกมาแล้วว่าเงินกองทุนประกันสังคม ใครอยู่ในระบบประกันสังคมจะได้จากประกันแน่นอน ส่วนกลุ่มนอกระบบประกันที่ถูกกระทบ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีกะทรวงการคลังจะดูแลทุกกลุ่มแน่นอน

“แม้ค่าชดเชยประกันขึ้นบ้างลำบาก ก็มีสิทธิที่จะขอ 5,000 บาท เมื่อขอแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ ก็มีสิทธิอุทธรณ์ จะไม่มีกลุ่มไหนเลยที่ถูกละทิ้ง ยกเว้นคนที่ไม่มีควร ได้ถ้ามีรายได้เพียงพอ

ประเทศอยู่ในภาวะที่ลำบาก คนที่ดูแลตัวเองไม่ได้ต้องได้ก่อน ไม่อย่างนั้นคนจนจะลำบาก คนมีรายได้แล้วจะเอาอีก จะมีรัฐบาลไหนดูแลประชาชนครบอย่างนั้น” นายสมคิดกล่าว

■ ให้อดทนอีก1เดือน-จะดีขึ้นแน่

นายสมคิดกล่าวว่า การเสนอข่าวต้องเสนอให้ครบ ขณะนี้ไม่ใช่ภาวะปกติ แต่ยืนยันว่าเราไปรอดแน่นอน ทุกมาตรการออกมาในจังหวะที่ดี ทุกคนต้องรับผิดชอบ ทำงานตามขั้นตอน ทุกคนต้องพยายามฝ่าไปให้ได้ เรามีข่าวดีว่าผู้ป่วย ผู้ตายน้อยลง ก่อนข้างนี้ ถ้าอดทนอีกสักพัก ถ้านิ่ง ลดลงอย่างนี้ อดทนอีก 1 เดือน จนสุดท้ายทั้งหมด ตอนนั้นค่อยๆ ผ่อน ค่อยๆ คลาย จะกลับมาค่อยๆ ดีขึ้น ที่ผ่านมาก็ได้หรือกับเอกชน ชี้แจงไปว่าการผ่อนต้องค่อยๆ ผ่อนปรน ถ้ารับจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่ม ตอนนั้นจะรับไหวไหม ตอนนี้มีกำลังใจเพราะตัวเลขดีขึ้น

รองนายกฯ กล่าวต่อว่า ดังนั้นระหว่างนี้กลไกเครื่องยนต์เศรษฐกิจไม่เดิน ส่งออกไม่ดี เพราะทั้งโลกไม่ดี มีแค่บริโภกกับงบประมาณที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ ดังนั้นถ้าประชาชนไม่มีรายได้ ก็มีเงินกู้อาหลอเลี้ยง การกู้ของคลังสะท้อนความเข้มแข็งของประเทศไทย เราโชคดีมาก ทุกประเทศต้องกู้แต่ขณะที่เรากู้ได้ เพราะหนี้ต่อจีดีพีของเรา 40-42% การกู้เพิ่มอีก 1 ล้านล้านบาท ยังเป็นตัวเลขมาตรฐานที่ไม่สะท้อน เป็นอานิสงส์โชคดีของไทยว่ามีการดูแลในอดีตที่ผ่านมาเงินกู้ต้องใช้อย่างระวัง

นายสมคิดกล่าวว่า การกู้เงินตาม พ.ร.ก.กู้ฉุกเฉิน 1 ล้านล้านบาทล็อตแรก ในเดือนพ.ค.กำลังศึกษาอยู่ ต้องมีลีดชียาก่อน ซึ่งจะใช้ในวงเงินสำหรับเยียวยา 6 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้ถือว่าพออังก้าวพอ แต่การแจกเงิน อยากให้คนที่มีแล้วก็อย่าเข้ามา ให้คนที่เขาไม่มี ช่วยกันดูแล คนชาติเดียวกันต้องดูแลคนด้วยโอกาสก่อน

■ ใต้ลัน-ถ้าแจกทุกคนก็สู้กันตาย

สำหรับการแจกเงินช่วยเหลือเกษตรกรกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะให้เป็นรายครัวเรือน แต่ถ้ามีสมาชิกในครอบครัวบางคนทำงานอย่างอื่นต้องหักออก จะได้ยุติธรรม คลังร่วมมือมหาดไทย ทุกคนงานเต็มที่ ภาวะลำบากทุกคนต้องช่วยกัน

นายสมคิดกล่าวว่า ใครที่ถูกตัดสิทธิ์ 5,000 บาท ในวันที่ 20 เม.ย.ขอให้ยื่นทบทวนสิทธิเข้ามา ทุกคนมีสิทธิ ไม่มีใครทอดทิ้งใครอยู่แล้ว จากนั้นผู้สื่อข่าวถามว่า มีนักวิชาการเศรษฐศาสตร์ ชรรถศาสตร์ เสนอให้มีการจ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาท แทน 5,000 บาท ให้ทุกคนที่ได้รับผลกระทบ นายสมคิดกล่าวว่า ถ้าจะแจกทุกคนก็คงต้องกู้ยืมตย

นายอดุลย์ สาบานาน รมว.คลัง เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้าเรื่องมาตรการแจกเงินช่วยเหลือเกษตรกร ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกัน กำลังทำงานอยู่ให้ครอบคลุม รัศมที่ สุด โดยคาดว่าจะมีข้อสรุปโดยเร็วที่สุด

■ ล้มต่อ-กู้ยืมผ่านออนไลน์

จากกรณีที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เปิดให้ประชาชน ยื่นกู้ขอสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. แต่ปรากฏว่าเว็บไซต์ไม่สามารถให้ลงทะเบียนได้ และให้กลับมาลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่ 16 เม.ย. เวลา 08.00 น.นั้น ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่เพจเฟซบุ๊กธนาคารออมสิน GSB Society ได้แจ้งว่า เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวงเงิน 10,000 บาท และ 50,000 บาท ถูกคำสั่งระงับลงทะเบียนได้ที่ <https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/>

จากการตรวจสอบถึงกัดังกล่าว เวลา 08.00 น. สามารถลงทะเบียนได้แล้ว แต่หน้าเว็บยังมีความล่าช้า ทั้งในส่วนผู้มีอาชีพอิสระ และมีรายได้ประจำ โดยเปิดให้กรอกรายละเอียดส่วนบุคคล เพื่อขึ้นความต้องการขอสินเชื่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของผู้ยื่นลงทะเบียนหลายราย ได้สอบถามผ่านเพจธนาคารออมสิน ในช่องแสดงความคิดเห็นว่า มีกรณีที่ตั้งทะเบียนเสร็จแล้ว แต่ได้รับว่า “คุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด” ทำให้สับสนว่า ผิดเงื่อนไขการยื่นกู้อย่างไร

ต่อมาในเวลา 08.05 น. จากการตรวจสอบทั้งเว็บไซต์หลักธนาคารออมสิน และลิงก์ลงทะเบียนพิเศษสำหรับยื่นกู้ในโครงการ ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว หรือเว็บมีความล่าช้าค่อนข้างมาก

■ ผอ.หัวหมอน-ให้ดีใจเอคอมระบบ

นายชาติชาย พุฒนาวิชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบในช่วงเช้า หลังออมสินเพิ่มช่องทางลงทะเบียนแล้วยังสามารถใช้งานตามปกติ แต่เนื่องจากมีผู้ต้องการขอสินเชื่อเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลให้ระบบมีความล่าช้าไปบ้าง ผู้สื่อข่าวถามว่า ระบบที่ล่มตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. มีสาเหตุเกิดจากอะไร และจะแก้ปัญหาอย่างไรนั้น นายชาติชายระบุว่า ระบบลงทะเบียนและเว็บไซต์ของธนาคาร ได้ให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เป็นผู้ดูแล ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลแล้ว ดังนั้น หากระบบยังไม่สามารถลงได้อีก ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อไปขณะนี้ แต่ขอไปดูก่อน

“ผมเรียกตั้งแต่เช้า ระบบลงทะเบียนยังใช้งานได้ตามปกติ ถ้าล่าช้าธนาคารออมสินก็ต้องจัดการปัญหาตรงนี้ให้ได้ก่อน ให้ประชาชนที่เดือดร้อนสามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อได้เร็วที่สุด” นายชาติชายระบุ

อย่างไรก็ตาม นายชาติชายยังยืนยันว่า การลงทะเบียนขอสินเชื่อ ยังให้ออนไลน์อย่างเดียว ไม่เปิดให้ลงที่สาขา เพราะถ้ามาที่สาขา ก็มีปัญหากับอีกแบบหนึ่ง อาจจะมีคนจำนวนมาก และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต่อมาในเวลา 09.00 น. ซึ่งผ่านไปแล้วกว่า 1 ชั่วโมง หลังเปิดรับลงทะเบียนเป็นวันที่ 2 จากการตรวจสอบทั้งเว็บไซต์หลักธนาคาร

□ อ่านต่อหน้า 12

● ดูแจ่งวุ่น □ ต่อจากหน้า 7

ออมสิน และลิงก์ลงทะเบียนพิเศษสำหรับขึ้นกู้ในโครงการ ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว

■ เกือบ 2 แสนขอคืนค่าประกันน้ำ

นายกฤษณา สังขมณี รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า หลังจาก กปภ. ได้เปิดให้ลงทะเบียนขอรับคืนเงินประกันการใช้น้ำเมื่อวันที่ 15 เม.ย.เป็นวันแรก มีผู้ใช้น้ำให้ความสนใจลงทะเบียน 185,612 ราย จากจำนวนผู้ใช้น้ำทั่วประเทศ 3.8 ล้านราย เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กปภ. จึงให้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่ต้องมาติดต่อที่สำนักงานหรือที่ทำการของ กปภ. สาขา

ทั้งนี้ ผู้ใช้น้ำสามารถลงทะเบียนขอรับคืน

เงินประกันการใช้น้ำได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป โดยไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. เว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาค www.pwa.co.th 2. แอปพลิเคชัน PWA1662 และ 3. Line Official : @pwathailand และเมื่อ กปภ. ตรวจสอบแล้ว จะส่ง SMS แจ้งผลทางโทรศัพท์ และท่านสามารถรับเงินได้ตามช่องทางที่ท่านระบุไว้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ผู้ใช้น้ำมีความประสงค์จะลงทะเบียนเป็นจำนวนมากพร้อมๆ กัน อาจส่งผลให้ไม่ได้รับความสะดวกบ้าง ซึ่งกปภ. ขอยืนยันว่าจะเปิดลงทะเบียนต่อไป อย่างไม่มีกำหนด โดยผู้ใช้น้ำสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิได้อย่างแน่นอน หากผู้ใช้น้ำต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662

■ เทียงคืน 22 เม.ย.-ปิดยื่นขอ 5 พัน

วันเดียวกัน นายถาวรธม แสงสนิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท มีเม็ดเงินเยียวยาถึงมือคนทำงานที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ในช่วงรอบที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 8-17 เม.ย. รวม 3.2 ล้านราย จำนวนเงิน 1.6 หมื่นล้านบาท โดยกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พยายามเร่งกระบวนการคัดกรองผู้ลงทะเบียน เพื่อให้เงินเยียวยาถึงมือทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุด

สำหรับความคืบหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนพบว่า มีผู้มาลงทะเบียนรวม 27.7 ล้านราย (ณ วันที่ 16 เม.ย.) โดยจำนวนผู้มาลงทะเบียนในภาพรวมมีทิศทางลดลงต่อเนื่อง และตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนผู้มาลงทะเบียนใหม่เริ่มไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยส่วนใหญ่ได้มาลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือเยียวยาแล้ว จึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ที่ต้องการให้การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมและทั่วถึง กระทรวงการคลังจึงกำหนดวันปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 22 เม.ย. เวลา 24.00 น.

ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการเปิดรับการขอทบทวนสิทธิสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรอง ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 20 เม.ย. 2563 เวลา 6.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com



ปลุกผักต้นแบบ ความมั่นคง'อาหาร' หน้า 19

ปลุกผักต้นแบบสร้างความมั่นคงด้านอาหาร



นายชัยวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการกำหนดมาตรการป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น ปิดกิจการร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการ ทำให้ประชาชน ผู้บริโภค ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์คือปัจจัย 4 ประกอบด้วยอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ทั้งนี้ หลังจากประกาศต่าง ๆ เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดังกล่าว จึงส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ซึ่งอาจเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย หากทุกคน ทุกฝ่ายในสังคมเราไม่ร่วมมือกันเตรียมการรับมือ โดยเฉพาะด้านอาหารการกิน

อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว จ.กาฬสินธุ์ โดยส่วนราชการสังกัด

กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Kick Off “ปักหมุด สุดรัก ปลุกผักกินเอง” การปลุกผักสวนครัว ต้นแบบสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อเป็น

แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ให้กับส่วนราชการ และประชาชน เป็นการเตรียมความพร้อมและป้องกันอาหารขาดแคลน หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะมีการขยายผลไปยังชุมชน และหมู่บ้านทุกแห่งอีกด้วย

ด้านนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า กิจกรรม Kick Off “ปัก

หมุด สุดรัก ปลุกผักกินเอง” การปลุกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหารดังกล่าว โดยจัดขึ้นนาร่องภายในพื้นที่ว่างเปล่าของจวนผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ถือเป็นต้นแบบให้ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทุกครัวเรือนทั้ง 18 อำเภอของ จ.กาฬสินธุ์ ได้ปฏิบัติตาม และให้เกิดการต่อยอด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้ปฏิบัติ

ตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง และหวังผลว่าจะเกิดความยั่งยืน เนื่องจากทุกคนมีพื้นฐานในการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ เช่น ปลุกผักสวนครัว ปลุกเห็ด เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ อยู่แล้ว จึงไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะปฏิบัติจริง และสามารถก้าวข้ามภาวะอาหารขาดแคลน เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังกล่าว.



กรมชลฯ แจ่งข่าวดีชาวอุตรดิตถ์ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใกล้แล้วเสร็จ เริ่มเก็บกักน้ำฤดูฝนนี้

ความเดือดร้อนของราษฎรที่อพยพลงมาจากพื้นที่
ถูกน้ำท่วมบริเวณเหนือเขื่อนสิริกิติ์ ย้ายมาทาง
ท้ายเขื่อน และประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ
สำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎร
ในอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อกว่า 20 ปีที่แล้ว
ดังไปถึงพระเนตรพระกรรณพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร (รัชกาลที่ 9)

ในปี พ.ศ. 2548 ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี
พร้อมระบบผันน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบไว้
เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหนังสือ

ของสำนักพระราชวัง ลงวันที่ 29 กันยายน 2548 เพื่อ
แก้ไขปัญหาคาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค
บริโภคของราษฎรที่อพยพจากบริเวณพื้นที่ถูกน้ำท่วม
เหนือเขื่อนสิริกิติ์

ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการก่อสร้าง
โครงการดังกล่าวโดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ
11 ปี (2554-2564) ประกอบด้วยเขื่อนหัวงานและอาคาร
ประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำและท่อส่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหา
การขาดแคลนน้ำ พร้อมทั้งดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
ควบคู่ไปด้วย โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ
และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดตั้งโครงการปลูกป่า

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: บันเทิง/-

วันที่: ศุกร์ 17 เมษายน 2563

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10733

หน้า: 20(เต็มหน้า)

Col.Inch: 217.30 Ad Value: 336,815

PRValue (x3): 1,010,445

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กรมชลฯ แจงข่าวดีชาวอุตรดิตถ์ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ โกล้...



เพื่อทดแทนพื้นที่ป่าที่สูญเสียไปเนื่องจากการก่อสร้างโครงการฯ พร้อมสร้างความเข้าใจต่อชุมชนและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยการพัฒนากลุ่มอาชีพ 5 กลุ่ม 5 ตำบล

ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 เมษายน นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ โกล้แล้วเสร็จเกือบ 100% แล้ว โดยการก่อสร้างเขื่อนหัวงาน และอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ จะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2563 ที่จะถึงนี้ อันจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชุมชนท่าปลา รวมถึงชาวอุตรดิตถ์

“กรมชลประทานได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งแต่ปี 2555 โดยผ่านกระบวนการ

จัดการแก้ไขเรื่องสิ่งแวดล้อม EIA มาโดยตลอด คือการขออนุญาตใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 A การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวน การขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อพยพลงมาจากพื้นที่ถูกน้ำท่วมบริเวณเหนือเขื่อนสิริกิติ์ ตำบลผาเสียด อำเภอท่าปลา

“ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาคาดแคลนน้ำ สำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎร ครอบคลุมพื้นที่ 49,500 ไร่ เนื่องจากภูมิประเทศเดิมมีสภาพสูงต่ำแตกต่างกันมาก ประกอบกับมีพื้นที่ขนาดใหญ่และใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคจากระบบท่อส่งน้ำที่ส่งน้ำมาจากเขื่อนสิริกิติ์ผ่านทางท่อซีเมนต์ใยหิน ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2529 ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม แตก และรั่วซึมอยู่เสมอ จึงส่งผลให้สูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ อีกทั้งไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งน้ำให้พื้นที่

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: บันเทิง/-

วันที่: ศุกร์ 17 เมษายน 2563

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10733

หน้า: 20(เต็มหน้า)

Col.Inch: 217.30 Ad Value: 336,815

PRValue (x3): 1,010,445

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: กรมชลฯ แจงข่าวดีชาวอุตรดิตถ์ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ ไกล...



ประพิศ จันทร์มา

รองอธิบดีกรมชลประทาน

การเกษตรได้เพียง 5,000 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 49,500 ไร่ ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง และไม่มีน้ำสำหรับทำการเกษตร”

รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวอีกว่า ปัจจุบันโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ มีผลการดำเนินงานคืบหน้าใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว คาดว่าจะเริ่มกักเก็บน้ำได้ในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาบริเวณเหนืออ่างฯ สมการรอยคอกมากกว่า 40 ปี ซึ่งหากโครงการฯ

แล้วเสร็จ จะสามารถเก็บกักน้ำได้ 74 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคให้กับพื้นที่รับประโยชน์กว่า 50,000 ไร่ ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่แปลงอพยพที่ได้เสียสละที่ดิน เพื่อก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งคือร้อนจากการขาดแคลนน้ำมานานกว่า 40 ปี ทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำน่าน ใน 9 ตำบล ซึ่งเป็นพื้นที่ชลประทานของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อน อยู่ในเขตอำเภอท่าปลา 5 ตำบล คือ ตำบลจirim ตำบลนาหมื่น ตำบลหาดล้า ตำบลท่าปลา และตำบลร่วมจิต อยู่ในเขต

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: บ้านเทิง/-

วันที่: ศุกร์ 17 เมษายน 2563

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10733

หน้า: 20(เต็มหน้า)

Col.Inch: 217.30 Ad Value: 336,815

PRValue (x3): 1,010,445

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กรมชลฯ แจงข่าวดีชาวอุตรดิตถ์ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใกล้...



อำเภอเมืองอุตรดิตถ์อีก 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลวังดิน ตำบลบ้านด่าน ตำบลแสนตอ และตำบลหาดจิว ทั้งนี้ ถึงแม้การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ จะยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ในช่วงฤดูแล้งนี้ก็สามารถส่งน้ำที่มีอยู่บริเวณหน้าเขื่อนไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ของอำเภอท่าปลาได้พอสมควร

นอกจากสร้างความมั่นคงด้านน้ำแล้วสิ่งสำคัญคือการสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบชลประทานได้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอ่างฯ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างทางเดินหรือสกายวอล์ค จุดชมวิว ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายสินค้าและของที่ระลึกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป